

พระเจ้าคืออันดับแรก

นรินทร์ ชัยกาวิล

คำนำ

เมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเรา คือการให้ความสำคัญแก่พระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและผู้ใช้ชีวิตแก่เรา เราจึงมีสิทธิพิเศษเป็นบุตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ผู้ที่เราต้องให้ความสำคัญสูงสุด คือพระเจ้า

การให้พระเจ้า “เป็นที่หนึ่งในชีวิต” มีความหมายอย่างไร?

1. ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่มีความสำคัญสูงสุดเมื่อเรามาเชื่อศรัทธาในพระเจ้า ผู้ทรงเป็น “พระเจ้าสูงสุด” นั้น เราจะต้องให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา มัทธิว 22:37 กล่าวว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเราด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” มาระโก 12:30 กล่าวว่า “และพวกท่านจงรักพระเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน”

2. เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังพระวาระของพระองค์มากกว่าสิ่งใดทั้งหมด ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ หนังสือกิจการ 4:19 และ 5:29 ได้บันทึกถ้อยคำที่แสดงถึงการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสูงสุดไว้ว่า “จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังท่าน หรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้า ขอท่านทั้งหลายพิจารณาดู ข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์”

3. ให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมและเป็นเจ้าของชีวิตทั้งหมด หมายถึง การยอมจำนนให้พระเจ้ามีอิทธิพลเหนือชีวิตในทุก ๆ ด้านของเรา เป็นเหมือนกับเจ้าของบริษัท ที่สามารถควบคุมและมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้กับบริษัทของตน

ในพระคัมภีร์ หนังสือกาลาเทีย 2:20 อาจารย์เปาโล กล่าวว่า “ข้าพเจ้าตรึงกับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” อาจารย์เปาโลได้ถวายชีวิตของท่านทั้งหมด เพื่อทำตามพระบัญชาของพระเจ้า ในการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ ในหนังสือกิจการ 20:24 กล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีความค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้า

ขอทำหน้าที่ให้สำเร็จแล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น”

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราผูกพันใกล้ชิดอยู่กับพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อว่าพระองค์จะทรงอวยพระพรเราในหนังสือสดุดี 91:14-16 พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยให้เขาพ้นและให้เกียรติเขา เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสำแดงความรอดของเราแก่เขา” ในพระคัมภีร์ หนังสือ 1 โครินธ์ 6:17 กล่าวว่า “แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์” และเพื่อเราจะมีชีวิตที่เกิดผลมาก และมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์

ในพระคัมภีร์ หนังสือยอห์น 15:5,7-8 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็เกิดผลมาก เพราะถ้าแยกตัวจากเราแล้วท่านจะทำได้สิ่งใดไม่ได้เลย” “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้ คือ เมื่อท่านเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรา”

อย่างก็ตาม พระเจ้ามิได้บังคับเราแต่ทรงรักและเข้าใจ และทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ในพระคัมภีร์ หนังสือฮีบรู 4:13 กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์ แต่ตรงกันข้าม ทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วย” ด้วยเห็นแก่ความรักและพระเมตตาของพระเจ้า เราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะผูกพันใกล้ชิดกับพระองค์ และให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา ในพระคัมภีร์ หนังสือโรม 12:1 อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่พระเจ้า ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลาย ให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์ และเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญานจิตของท่านทั้งหลาย”

ผลของการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งของชีวิต

1. มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ในพระคัมภีร์ หนังสือสดุดี 16:8 ผู้เขียนสดุดีบทนี้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว” การตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้า ก็คือ การให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตในทุกด้านนั่นเอง ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงทางฝ่ายวิญญาน ในพระคัมภีร์ หนังสือโรม 8:28 กล่าวว่า “เราารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ พระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือ คนที่ปรารถนาที่จะรักพระองค์ ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ดังนั้นในหนังสือสุภาษิต 3:5-6 จึงกล่าวเตือนเราว่า “จงวางใจใน

พระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของพระเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำวิถีของเจ้าราบรื่น”

2. รับบำเหน็จและพระพรทั้งโลกนี้และโลกหน้าในพระคัมภีร์ หนังสือมาระโก 10:30 กล่าวว่า “ในยุคนี้ ผู้หนึ่งจะได้รับตอบแทนร้อยเท่า คือ บ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา ลูก และไร่นา ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วย และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์” ในพระคัมภีร์ หนังสือลูกา 18:29-30 พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดได้สละเหย้าเรือน หรือภรรยา หรือพี่น้องหรือบิดามารดาหรือบุตรเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าในยุคนี้ผู้หนึ่งจะได้รับตอบแทนหลายเท่า และในยุคหน้าจะได้มีชีวิตนิรันดร์”

คุณเริ่มต้นที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณแล้วหรือยัง.

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 53 ฉบับที่ 294 กันยายน – ตุลาคม 2003, หน้า 19-20.